

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động của ứng cử viên Đại biểu
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Đơn vị bầu cử số 29 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Phần thứ nhất:

Giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch, quá trình công tác và những đóng góp của bản thân cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

Họ và tên: **Nguyễn Đình Lưu** Sinh ngày 23/10/1967

Cấp bậc: Thiếu tướng.

Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đơn vị công tác: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Kính thưa:.....

Kính thưa: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây.

Thưa: Các ông, các bà đại biểu cử tri thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội!

Hôm nay, Tôi rất vui mừng được Ủy ban bầu cử Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, thống nhất giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 29 thị xã Sơn Tây.

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, HĐND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây, các đồng chí đã tạo điều kiện cho Tôi được báo cáo với cử tri về Chương trình hành động của mình. Kính chúc các đồng chí, các ông bà đại biểu cử tri cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa Hội nghị!

Tôi xin giới thiệu tóm tắt về bản thân. Tôi là: **Nguyễn Đình Lưu**- Sinh ngày 23 tháng 10 năm 1967. Sinh ra tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai; hiện nay gia đình đang thường trú tại Tổ 37, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tháng 9 năm 1986, Tôi tham gia Quân đội, được đào tạo

tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược tại Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng, trải qua nhiều cương vị công tác tại các đơn vị: Trung đoàn BB692, Phòng Quân huấn Nhà trường Bộ Tham mưu, Sư đoàn BB301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ năm 2017 đến nay là Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh; thường xuyên phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố sập đổ công trình, phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giảm thiểu thiệt hại tài sản của Nhà nước và tính mạng, tài sản của Nhân dân. Luôn gần gũi, lắng nghe, quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị; luôn gương mẫu cùng gia đình tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương nơi cư trú.

Tôi được Đảng, Nhà nước phong quân hàm cấp Thiếu tướng tháng 7 năm 2020.

Phần thứ hai

Nhận thức về vai trò trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng Nhân dân và dự kiến chương trình hành động của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm là Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa các đồng chí và các đại biểu cử tri!

Là ứng cử viên Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức Hội đồng nhân dân Thành phố là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân Thủ đô. Do Nhân dân bầu ra, quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định; thực hiện quyền giám sát đối với các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đặc biệt là đối với UBND, các cơ quan chuyên môn và các đơn vị trực thuộc UBND về việc tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của của toàn dân tộc, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, thành công của Cuộc bầu cử góp phần quan trọng vào việc xây

dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; đã có 12 huyện, 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Giữ vững ổn định ANCT, TTAT xã hội.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến Anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Kính thưa các đồng chí và các ông, bà đại biểu cử tri!

Thị xã Sơn Tây là địa phương có truyền thống cách mạng; trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thị xã Sơn Tây cùng với các địa phương trong cả nước đã góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; thị xã và 03 xã, phường (*Đường Lâm, Cổ Đông, Viên Sơn*), 03 cá nhân tiêu biểu (*Phùng Văn Lưu, Phùng Hạnh Phúc, Phùng Văn Khâu*) được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, thị xã có 144 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Sơn Tây đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống quật cường, tinh thần đoàn kết của cộng đồng 16 dân tộc anh em, xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh. Công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính tư pháp được coi trọng; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với người có công với cách mạng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu tổng quát đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức

chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; hoàn thiện công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân; giữ vững ổn định về an ninh - quốc phòng; bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa "Sơn Tây - Xứ Đoài".

Để đạt được các mục tiêu trên đòi hỏi sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT Thủ đô nói chung; Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT thị xã Sơn Tây nói riêng.

Thưa các đồng chí và quý đại biểu cử tri!

Nếu được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, trước hội nghị cử tri hôm nay, bản thân tôi xin hứa:

1. Tích cực tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân; giám sát việc thực thi pháp luật, các hoạt động của Nhà nước ở địa phương. Coi trọng các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; công tác Y tế, Giáo dục, giải quyết việc làm... Bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện sai trái, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, công bằng xã hội.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức của Thành phố, tổ chức thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhất là tư duy mới, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

3. Cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân, nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng Thủ đô, phát triển nhanh, bền vững; hoàn thiện quy hoạch thể bố trí quốc phòng gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị vệ tinh, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật phía Tây Bắc của Thủ đô. Tận dụng nguồn lực vật chất, tinh thần bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp, phức tạp, không để bị động, bất ngờ; xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Phối hợp với các đơn vị quân đội thực hiện tốt Chương trình

"Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, chính sách hậu phương quân đội...; phát huy phẩm chất "**Bộ đội Cụ Hồ**" - Bộ đội của dân, do dân, vì dân trong thời kỳ mới; luôn là lực lượng đi đầu trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19- quyết tâm giữ cho Thủ đô bình yên để phát triển.

Kính thưa các đồng chí và các ông, các bà đại biểu cử tri!

Là người đại biểu của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ chính là cội nguồn sức mạnh, là cốt lõi của mọi thắng lợi; đây là yếu tố quan trọng để Tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu Hội đồng Nhân dân - đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của cử tri Thủ đô và cử tri thị xã Sơn Tây, cử tri là cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của mình, tôi xin hứa và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu của bà con, cô bác và cử tri Thủ đô.

Cuối cùng, cho phép tôi xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo

Các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây; các ông, các bà đại biểu cử tri mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN./.